
Umhverfisnefnd  

1. fundur 2012-2013 haust 2012 

Mættir voru Kristín Dögg,  Brynhildur, Hugrún Jana, Dagný, Júnía og Freydís Inga. 

Rætt var um umhverfisreglur skólans. Búa þarf til umhverfssáttmála fyrir skólann. 

Nokkur atriði rædd, það eru allir duglegir að flokka, við þurfum að vera dugleg að spara 

vatn og rafmagn.  

Fórum lauslega yfir umhverfisgátlistann sem við þurfum að fylla út fyrir 

grænfánaverkefnið.  Kristín mun fylla þennan lista út 


